
BORGARRÁÐ 16. janúar 2020: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um vexti sem 
Félagsbústaðir greiddu af öllu lánasafni sínu á árunum 2014-2019 - R20010224

Hvað greiða Félagsbústaðir í vexti af öllu lánasafni sínu á árunum 2019, 2018, 2017, 2016, 
2015 og 2014?


